



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้เสร็จสิ้นแล้ว

๑. ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย โดยเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เรียงตามลำดับการยื่นใบสมัคร จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับที่ ๑ พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธ์

ลำดับที่ ๒ นายวันชัย บรรลือสินธุ์

ลำดับที่ ๓ นายรัฐฉัตร ศิริพานิช

ลำดับที่ ๔ นายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน/เวลา	สถานที่	วิธีการ
๑	พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธ์	วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑๕	นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวความคิด
๒	นายวันชัย บรรลือสินธุ์	วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๑๐.๑๐ - ๑๐.๔๐ น.	ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์	ในการบริหาร จัดการกองทุน
๓	นายรัฐฉัตร ศิริพานิช	วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๑๐.๕๐ - ๑๑.๒๐ น.	อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต	เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน
๔	นายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์	วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	และสัมภาษณ์

๓. ระเบียบการสัมภาษณ์

๓.๑ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก มาแสดงในวันเข้ารับการสัมภาษณ์

๓.๒ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรมาถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที และเมื่อไปถึงแล้วให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รออยู่ภายในบริเวณสถานที่ที่กำหนดเพื่อรอเข้ารับการสัมภาษณ์

๓.๓ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายใดไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ข้างต้นนี้ คณะทำงานสรรหาผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัคร หรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโมฆะ และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

ปลัดกระทรวงพลังงาน

ประธานคณะทำงานสรรหาผู้จัดการ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน